

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าหลวง

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าหลวง ขอเชิญชวน ชมรม อสม.(หมู่บ้าน/ตำบล) ชมรมผู้สูงอายุ/ชมรม/กลุ่ม/สมาคม/คณะกรรมการหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ยื่นโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าหลวง เพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าหลวง สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค/ควบคุมโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ/รักษาพยาบาลระดับปฐมเชิงรุก
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น เสนอโครงการสนับสนุนกระบวนการ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค/ควบคุมโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ/รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสุขภาพระดับชุมชน

โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.ท่าหลวง โทรศัพท์ 056-615122 ต่อ 103

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.ท่าหลวง